

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วม แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จัดงาน The Platinum Mother's Day



เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชวนเหล่าดาราร่วมจำหน่ายดอกมะลิวันแม่ พร้อมเดินแฟชั่นโชว์สุดน่ารักจากแม่ลูกดารา



สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ จัดงาน **The Platinum Mother's Day** เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นพระมิ่งแม่แห่งชาติ เผยแพร่พระคุณแม่และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว ปลุกจิตสำนึกถึงความสำคัญของความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณ อันเป็นวัฒนธรรมดีงามของไทย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายภายในงาน

พลตรีหญิงคุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงการจัดงาน **The Platinum Mother's Day** ในครั้งนี้ว่า เป็นความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนและสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงเป็นพระมิ่งแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 รวมถึงจัดแสดงพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกถึงในเรื่องของความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณ อันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายส่วนหนึ่งจะนำทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและอีกส่วนหนึ่งสมทบโครงการทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ด้านนายศิริชัย ประพันธ์ธุรกิจ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ กล่าวถึงการร่วมจัดงานครั้งนี้ว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน เพราะงาน **The Platinum Mother's Day** ถือเป็นงานของคนไทยทุกคนที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ ซึ่งเปรียบเสมือนแม่ของปวงชนชาวไทย

โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา แพลทินัม สนับสนุนและมีการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านต่างๆ เพราะเป็น
หนึ่งพันธกิจสำคัญเรามีความตั้งใจที่จะตอบแทนสู่สังคม

สำหรับกิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการจำหน่ายดอกมะลิสัญลักษณ์ของวันแม่จากเหล่าศิลปินดารา อาทิ **พะ
แพ่ง AF4 - ธัญรินทร์ เต็มปรีชา สต๊อป The Star 8- วรินทร์ จตุรภุช โหน้ต-วัชรบูล ลีสุวรรณ** แล้ว กิจกรรม
ไฮไลท์ของการจัดงานคือการจัดเดินแฟชั่นชุดพิเศษสุดน่ารักจากเหล่าแม่ลูกดาราชื่อดัง อาทิ **อ้อม-พียดา จุฑารัตน
กุล และน้องนาวา กิตาร์-ศิริพิชญ์ วิมลโนช และน้องเต็มเต็ม เอ-อัญชลี หัสดีวิจิตร และน้องเอวี , หลิว-ม
นัสวี กฤตานุภรณ์ และน้องแฟรี่** โดยจะมาร่วมสร้างความสุขสุดประทับใจ ด้วยแฟชั่นโชว์ในชุดหลากหลายสไตล์
ทั้ง FEMININE CHIC,ELEGANT LADY CLASSIC ,SUPER MODEL EDGY AND MUSCULINE LOOK
,SPORTY LOOK ซึ่งทำเอาผู้ชมซาบซึ้งไปกับความน่ารักของคุณแม่ลูกดารา โดยหลังจากแฟชั่นโชว์จบลง เหล่าคุณลูก
ดาราก็ทำเซอร์ไพรส์นำพวงมาลัยมอบให้คุณแม่ งานนี้เล่นเอาคุณแม่ดาราที่มาร่วมงานน้ำตาซึมด้วยความซาบซึ้งกัน
ไปเลยทีเดียว

ด้าน **อ้อม-พียดา จุฑารัตนกุล** หนึ่งในคุณแม่ดาราที่มาร่วมเดินแฟชั่นแม่ลูกเปิดเผยถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมงาน
The Platinum Mother's Dayครั้งนี้ว่า “รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะเป็นการเดินแฟชั่นคุณแม่ลูกในงานที่จัด
ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ อ้อมรู้สึกเป็นเกียรติและ
ยินดีอย่างมาก วันนี้อยอมรับว่ามีเกร็งบ้างเป็นธรรมดา แม้ปกติจะไปไหนมาไหนกับน้องนาวาตลอด ออกงานด้วยกันก็
มีบ้าง แต่สำหรับงานเดินแฟชั่นโชว์ด้วยกันนี้ไม่ค่อยมีเท่าไร เพราะเราหวังว่าน้องจะทำได้หรือเปล่า กลัวน้องเหนื่อย
กลัวน้องงอแง แต่ก็อยากให้น้องได้รับประสบการณ์ที่ดี มีกิจกรรมสนุกๆ ร่วมกับเรา ส่วนตอนเซอร์ไพรส์ที่น้องนาวา
เอาพวงมาลัยมาให้ ยอมรับค่ะว่ามีแอบน้ำตาซึม รู้สึกดีตันตันเราไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่าจะมีชิ้นนี้ ประทับใจมากค่ะ”

ส่วน **เอ-อัญชลี หัสดีวิจิตร** อีกหนึ่งคุณแม่ที่พา **น้องเอวี** มาร่วมงานแฟชั่นในครั้งนี้ด้วย เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า
“ดีใจที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ ตื่นเต้นกันทั้งแม่ทั้งลูก แต่ดูแล้วน้องเอวี จะเตรียมตัวมาพร้อมกว่า เพราะพอรู้ว่า
จะต้องมาเดินแฟชั่นโชว์งาน **The Platinum Mother's Day**ในวันแม่แห่งชาติ น้องเอวี ก็ซ้อมทุกวัน เห็นท่าตอน
เดินแบบแล้วคงรู้ว่าปะขนาดไหน ส่วนเราเองก็รู้สึกภูมิใจที่ได้มาเดินแฟชั่นงานนี้ แม้ว่าจะเดินแบบมามาก แต่ก็ไม่
เหมือนกับครั้งนี้ เพราะเหมือนว่าเราได้เป็นตัวแทนของทุกคนได้มาร่วมทำประโยชน์ ช่วยงานของ สภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เพื่อหารายได้ดูแลเหล่าคุณแม่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ของคน
ไทยทุกคนอีกด้วยค่ะ”